

หลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัท

Ingredion Incorporated เป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้า บริษัทได้สร้างชื่อเสียงจากการนำเสนอส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เราคาดหวังให้ผู้ขายสินค้าให้บริษัทของเรามีค่านิยมหลักซึ่งสะท้อนถึงหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจของเรา ค่านิยมหลักของเราคือ ใส่ใจเป็นอันดับแรก (Care First) ลูกค้าไว้วางใจ (Be Preferred) ทุกคนมีส่วนร่วม (Everyone Belongs) กล้าสร้างนวัตกรรม (Innovate Boldly) และคิดอย่างเจ้าของธุรกิจ (Owner's Mindset) หลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทเป็นหลักปฏิบัติเสริมของหลักปฏิบัติของ Ingredion ผู้ขายสินค้าให้บริษัทควรระลึกถึงและพึงปฏิบัติตามทั้ง [หลักปฏิบัติของ Ingredion](#) และหลักปฏิบัตินี้

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน: ปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและด้วยความเคารพ

ความปลอดภัยและสุขภาพ: จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี

คุณภาพ: มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและ/หรือตรงตาม ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่ตกลงตามสัญญา เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ Ingredion อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำงานได้ตรงตามที่มีการรับประกันและใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามวัตถุประสงค์

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและความซื่อสัตย์: ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินการที่มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมาย

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม: ดำเนินงานในวิธีที่มีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด และปกป้องสิ่งแวดล้อม

การรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ Ingredion รวมถึงทรัพย์สิน ทางปัญญา ความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่อยู่ในครอบครองของผู้ขายสินค้าให้บริษัท

การติดตามและการปฏิบัติตาม: ผู้ขายสินค้าให้บริษัทควรมีการนำโครงการการปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการของบริษัทที่เหมาะสมไปใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทนี้

ที่ Ingredion เราได้จัดทำหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทนี้ขึ้นเพื่อชี้แจง รายละเอียดของหลักการและความคาดหวังสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา เราคาดหวังให้ผู้ขายสินค้าให้บริษัทยึดถือหลักการที่อธิบายในหลักปฏิบัตินี้ร่วมกัน ซึ่งหลักปฏิบัตินี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้ขายสินค้าให้บริษัทของเรา หลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทของ Ingredion มีผลใช้กับผู้ขายสินค้าให้บริษัท บริษัทในเครือและพนักงานของผู้ขายสินค้าให้บริษัท ผู้รับเหมาช่วงและคนอื่น ๆ ที่ผู้ขายสินค้าให้บริษัททำธุรกิจด้วย ("ผู้ขายสินค้าให้บริษัท") และผู้ขายสินค้าให้บริษัทต้อง รับผิดชอบในการสื่อสารหลักปฏิบัติสำหรับผู้ขายสินค้าให้บริษัทให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง เหมาะสม



Ingredion